

Số: /STTTT - TTBCXB
V/v hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền
(Từ tuần thứ 26 - năm 2023)

Đắk Nông, ngày tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị;
- Phòng VH TT các huyện, thành phố;
- Trung tâm VH TT & TT các huyện, thành phố;
- Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn;
- Cơ quan thường trú, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ tuần thứ 26 (năm 2023), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền các nội dung Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; việc thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 16/6/2023 của Tỉnh ủy Đắk Nông về triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X).

Tuyên truyền công tác phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, đội ngũ trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học trong công tác thông tin, tuyên truyền. Đẩy mạnh các phong trào thi đua sáng tạo, hoạt động biểu dương, tôn vinh trí thức, cán bộ khoa học công nghệ tiêu biểu, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ¹.

2. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động về việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây

¹ Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 16/6/2023 của Tỉnh ủy Đắk Nông về triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X).

dựng Kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền và phổ biến thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị².

3. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Tập trung nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm chuyển biến về nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân. Nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chấp hành và vận động gia đình, người thân, Nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, quy định của cơ quan và địa phương nơi cư trú, không tham gia các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, đánh bạc... dưới mọi hình thức. Tuyên truyền, vận động và nâng cao trách nhiệm phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm³.

4. Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại hộ gia đình, các tòa nhà văn phòng, khu chung cư, doanh nghiệp, trụ sở hành chính, các trường học trên địa bàn; thực hiện các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả như: Không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26°C, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tiết kiệm điện mọi lúc, mọi nơi, đưa hoạt động tiết kiệm điện thành thói quen hằng ngày. Tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về sử dụng tiết kiệm điện trong cao điểm hè, các chương trình, cuộc thi, phát động tại khu đô thị, khu nhà chung cư, các trung tâm thương mại.

Tuyên truyền phát triển điện mặt trời mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ là hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp, bệnh viện, trường học; khách hàng trong khu công nghiệp; trang trại chăn nuôi, trồng trọt (được lắp đặt trên mái nhà của các công trình xây dựng đã có sẵn), đặc biệt là khu vực phía Bắc; tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện, tiết giảm điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Tuyên truyền các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của công ty điện lực tại địa phương⁴.

5. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa về Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 – 2030” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cộng đồng đối với việc đầu tư, chăm lo phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn.

Tuyên truyền, hỗ trợ các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ trong việc nuôi

² Kế hoạch số 116-KH/ĐUK ngày 09/6/2023 của ĐUK các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Tuyên truyền các nội dung Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục đổi mới.

³ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

⁴ Công văn số 515/TTCS-TTTH ngày 20/6/2023 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền tiết kiệm điện mùa khô.

dưỡng, chăm sóc, giáo dục, tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. Triển khai tài liệu truyền thông về thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với đặc điểm vùng miền, về chuẩn bị tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho cha mẹ trẻ em là người dân tộc thiểu số, cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số⁵.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, yêu cầu, nội dung Chương trình số 28-CTr/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản khác có liên quan, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục, phụ huynh, học sinh và toàn xã hội đối với việc thực hiện Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân, khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; ý nghĩa, sự cần thiết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tuyên truyền, biểu dương kịp thời những thành tựu giáo dục đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị của tỉnh trong những năm vừa qua; những kết quả, đóng góp của các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo⁶.

7. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa về Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 – 2030” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cộng đồng đối với việc đầu tư, chăm lo phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn.

Tuyên truyền, hỗ trợ các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. Triển khai tài liệu truyền thông về thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với đặc điểm vùng miền, về chuẩn bị tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho cha mẹ trẻ em là người dân tộc thiểu số, cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số⁷.

8. Tuyên truyền, phổ biến các quy tắc khi tham gia giao thông, các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông như: Không phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, chở quá trọng tải quy định, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; đã uống rượu, bia không lái xe; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; thực hiện đăng ký, đăng kiểm theo quy định; các điều kiện đảm bảo an toàn, mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân khi tham gia giao thông đường thủy, trong hoạt động chở khách du lịch, chở khách trên sông; quy tắc an toàn đường sắt, an toàn khi vượt qua đường sắt, hành lang

⁵ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 – 2023”.

⁶ Công văn số 3438/UBND-KGVX ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh.

⁷ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 – 2023”.

an toàn giao thông đường sắt;... đến người dân.

Tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện giao thông, người dân khi tham gia giao thông thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”; vận động các cơ sở kinh doanh rượu, bia thực hiện nhắc nhở các khách hàng thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”, hỗ trợ khách hàng thuê, sử dụng phương tiện công cộng sau khi đã sử dụng rượu, bia. - Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong việc xây dựng văn hóa giao thông; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, thiếu văn hóa khi tham gia giao thông⁸.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền các nội dung trên đầy đủ, có hiệu quả.

Nơi nhận:

- Như trên (th/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo TU;
- Các Sở, ban, ngành;
- Ban Giám đốc;
- Trung tâm CNTT&TT (th/h);
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Mạnh Thắng

⁸ Công văn số 69/CV-ATGT ngày 12/6/2023 của Ban An toàn giao thông về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, phòng tránh TNGT cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.